
sþ. 83. Fyrirspurn [80. mál]
til félagsmálaráðherra um mat á snjóflóðahættu og fjárveitingar til snjóflóðavarna.

Frá Hjörleifi Guttormssyni.

1. Hversu langt er komið mati á snjóflóðahættu á byggðum svæðum?
2. Hvert er mat ráðuneytisins og ofanflóðanefndar á fjárþörf til snjóflóðavarna?
3. Hversu mikið fjármagn er til ráðstöfunar í snjóflóðavarnir á vegum ráðuneytisins og

ofanflóðanefndar?
4. Eftir hvaða reglum er fjármagni úthlutað til snjóflóðavarna?
5. Hvað liggur fyrir af umsóknum frá sveitarfélögum og öðrum um fjárstuðning við

snjóflóðavarnir?


